

BÁO CÁO

Giải trình các vụ án hủy và kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát

Thực hiện yêu cầu của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ, Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ báo cáo, giải trình về các vụ án bị hủy và các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ trong năm 2023, cụ thể như sau:

1. Về các vụ án bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy

Trong năm 2023 Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ đã giải quyết, xét xử theo thủ tục tố tụng 476 vụ việc các loại. Trong các vụ việc Tòa án đã giải quyết, xét xử có 04 vụ án bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy (01 vụ án hình sự và 03 vụ án dân sự); tỷ lệ án bị hủy chiếm 0,84%, thấp hơn tỷ lệ án hủy, sửa do Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao cho phép (1,5%).

Trong 04 vụ án bị hủy nêu trên có 01 vụ án hình sự và 01 vụ án dân sự bị hủy do lỗi của Thẩm phán; còn lại 02 vụ án dân sự bị hủy do phát sinh tình tiết mới tại cấp phúc thẩm nên Tòa án cấp sơ thẩm không có lỗi.

2. Đối với các kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ

Trong năm 2023 Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ nhận được 05 kiến nghị vi phạm và kiến nghị phòng ngừa vi phạm của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ, trong đó:

- 02 kiến nghị không được Tòa án chấp nhận do kiến nghị không có căn cứ, không đúng quy định của pháp luật, Tòa án đã có văn bản trả lời cụ thể cho Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ;

- 03 kiến nghị được Tòa án chấp nhận, cụ thể:

+ 02 kiến nghị về việc Tòa án gửi Thông báo về việc kháng cáo; Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án cho Viện kiểm sát chậm (các trường hợp này đều thuộc về các Thẩm phán đã chuyển công tác);

+ 01 kiến nghị về việc Tòa án gửi Thông báo cho người khởi kiện đối với khiếu kiện hành chính không đúng mẫu (khiếu kiện hành chính nhưng không sử dụng mẫu về đối thoại mà sử dụng mẫu về hòa giải);

Ngay sau khi nhận được văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ đã yêu cầu các Thẩm phán, Thư ký trực tiếp giải quyết các vụ án nêu trên kiểm tra và có văn bản giải trình đối với kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ.

Đối với các kiến nghị có căn cứ, Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ đã tổ chức họp cơ quan, yêu cầu tất cả các Thẩm phán, Thư ký trong đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra các sai sót như các nội dung Viện kiểm sát đã kiến nghị. Các Thẩm phán, Thư ký có liên quan đến việc kiến nghị bị kiểm điểm nghiêm túc và Tòa án đã sử dụng các kiến nghị nêu trên làm căn cứ để xét thi đua khen thưởng và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cuối năm.

3. Đối với kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ

Trong năm 2023 Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ có 02 bản án sơ thẩm bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ kháng nghị, cụ thể:

3.1. Vụ án Dương Quảng và các bị cáo khác phạm tội “Đánh bạc”.

Vụ án này, Tòa án xử phạt bị cáo Dương Quảng 24 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung 40.000.000đồng. Sau khi xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ kháng nghị, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng xử phạt tù đối với bị cáo Dương Quảng, sau đó, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ rút toàn bộ kháng nghị nên Tòa án cấp phúc thẩm đã đình chỉ xét xử sơ thẩm, bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ có hiệu lực pháp luật.

3.2. Vụ án dân sự về việc: *“Tranh chấp chia tài sản chung và yêu cầu chia di sản thừa kế quyền sử dụng đất”* giữa:

+ Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị Bàng, sinh năm 1938; địa chỉ: Tổ dân phố Phần Thát, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Bị đơn: Ông Ngô Khuôn, sinh năm 1968; địa chỉ: Tổ dân phố Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Ngô Thị Viên, bà Ngô Thị Văn, ông Ngô Quy, bà Ngô Thị Cưu, bà Ngô Thị Lệ Thủy, ông Ngô Mạnh Quân, bà Ngô Thị Minh Cảnh, bà Nguyễn Khánh Ngọc; cùng địa chỉ: Tổ dân phố Phần Thát, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại bản án số 33/2023/DS-ST ngày 21/8/2023, Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ tuyên xử: Chia tài chung và chia thừa kế tại thửa đất 359 tờ bản đồ số 2 phường Phổ Quang, diện tích 2266 m² theo yêu cầu của nguyên đơn.

Sau khi xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ kháng nghị, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm với lý do: Biên bản họp gia

đình ngày 10/12/2008 là di chúc do bà Huỳnh Thị Bàng và ông Ngô Chín lập, di chúc hợp pháp có hiệu lực một phần đối với phần của ông Ngô Chín, theo biên bản, di sản của ông Chín để lại không chia mà giao cho người quản lý di sản là anh Ngô Mạnh Quân làm nơi thờ cúng, không được mua bán, trao đổi; Hội đồng xét xử xác định Biên bản họp gia đình không được xem là di chúc hợp pháp nên toàn bộ di sản do ông Ngô Chín được chia thừa kế theo quy định của pháp luật.

Hiện nay vụ án này chưa được Tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ báo cáo, giải trình về các vụ án bị hủy và các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ trong năm 2023 để Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ biết, theo dõi.

Nơi nhận:

- HĐND thị xã;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- Lưu: VP.

CHÁNH ÁN



Nguyễn Văn Đức

